

Chính Sách Rủi Ro

Công ty PEAK MARKETS LTD. Fortgate Offshore Investment and Legal Services Ltd. Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia, được thành lập theo số đăng ký 2023-00113 bởi Cơ quan đăng ký các công ty trách nhiệm hữu hạn, được đăng ký bởi Cơ quan dịch vụ tài chính của Saint Lucia.

PEAK MARKETS là tên giao dịch của PEAK MARKETS LTD.

Trong thông báo này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin để giúp bạn hiểu bản chất và rủi ro của các sản phẩm cũng như dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Tuy nhiên, Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro này không tiết lộ tất cả các rủi ro và các khía cạnh quan trọng khác của Forex, CFD và CFD Cổ phiếu. Bạn không nên tham gia vào các sản phẩm của chúng tôi trừ khi bạn hiểu bản chất của giao dịch phái sinh Qua quày (OTC), cách thức hoạt động, cách bạn kiếm lời hoặc lỗ và mức độ rủi ro và thua lỗ của bạn. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào, bạn nên tìm kiếm lời khuyên của người có chuyên môn. Xin lưu ý rằng các công cụ tài chính do PEAK MARKETS cung cấp có thể không phù hợp hoặc không thích hợp với nhiều khách hàng.

Bạn không nên tham gia Giao dịch ký quỹ CFD trừ khi bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan. Khi quyết định có nên giao dịch các công cụ như vậy hay không, bạn cần lưu ý những điều sau:

CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA LỜI TƯ VẤN

Chúng tôi không cung cấp các tư vấn đầu tư, tư vấn thuế, pháp lý, quy định hoặc tài chính. Mọi thông tin chúng tôi cung cấp cho bạn, bao gồm các thông tin do đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi đưa ra đều là thông tin thực tế, không tính đến tình huống cá nhân của bạn.

Mọi quyết định có sử dụng sản phẩm của chúng tôi hay không là do bạn quyết định. Do đó, bạn có thể tìm kiếm tư vấn chuyên môn độc lập từ một cố vấn có trình độ phù hợp liên quan tới các vấn đề đầu tư, tài chính, pháp lý, quy định, thuế hoặc các vấn đề tương tự trước khi giao dịch với chúng tôi.

ĐÒN BẢY

Đòn bẩy cho phép bạn tham gia các giao dịch với một khoản tiền nạp nhỏ (còn gọi là ký quỹ) tính theo giá trị hợp đồng tổng thể. Tuy nhiên, khi sử dụng đòn bẩy, chỉ một biến động nhỏ trên thị trường cơ sở cũng có thể có tác động đáng kể đến giao dịch của bạn. Ngay cả một chuyển động nhỏ trên thị trường cơ sở cũng có thể dẫn đến việc bạn bị mất toàn bộ số tiền ký quỹ.

RỦI RO TIỀN TỆ

Nếu bạn giao dịch trên thị trường bằng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ cơ sở của mình, thì biến động tỷ giá hối đoái có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và thua lỗ của bạn.

CHI PHÍ VÀ LỆ PHÍ

Trước khi tham gia một Giao dịch, bạn cần phải đọc và hiểu rõ các chi phí và lệ phí của chúng tôi. Thông tin này có sẵn trên trang web của chúng tôi.

DỪNG LỆNH, TẠO KHOẢNG TRỐNG GIÁ

Thực hiện một lệnh cắt lỗ có thể hạn chế thua lỗ của bạn nhưng điều này không được đảm bảo. Khoản thua lỗ của bạn có thể sẽ lớn hơn trong một vài trường hợp. Trượt giá (hay còn gọi là 'tạo khoảng trống giá'); xảy ra khi thị trường vượt qua mức giá mà bạn đã đặt lệnh cắt lỗ.

THỊ TRƯỜNG NGOÀI GIỜ LÀM VIỆC

Trong các phiên giao dịch ngoài giờ trên thị trường chỉ số, các báo giá của chúng tôi phản ánh quan điểm của chúng tôi về triển vọng của thị trường. Điều này có thể bao gồm việc đề cập đến biến động giá trên các thị trường có liên quan khác đang mở cửa. Hơn nữa, hoạt động kinh doanh do các khách hàng khác thực hiện có thể ảnh hưởng đến báo giá của chúng tôi. Không có yếu tố gì để đánh giá báo giá của chúng tôi tại các thời điểm này.

RỦI RO KỸ THUẬT

Khi thực hiện các hoạt động giao dịch thông qua thiết bị đầu cuối của khách hàng, Khách hàng sẽ chịu rủi ro mất mát tài chính, có thể do lỗi phần cứng, phần mềm và kết nối internet của Khách hàng, do khách hàng vận hành không đúng thiết bị, cài đặt sai thiết bị đầu cuối, cập nhật thiết bị đầu cuối của khách hàng bị trì hoãn hoặc Khách hàng không biết các quy tắc hiện hành được mô tả trong Hướng dẫn sử dụng MetaTrader và trong phần Trợ giúp.

Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào phát sinh do diễn giải giữa thỏa thuận này và bất kỳ bản dịch nào thì bản gốc tiếng Anh sẽ được áp dụng.